



ประกาศองค์การบริหารส่วนบางสัก
เรื่อง การสำรวจภาคสนาม ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ได้จัดทำโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยจะดำเนินการสำรวจข้อมูลภาคสนาม เพื่อเป็นการเก็บรวบรวม รายละเอียดข้อมูลลักษณะการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับที่ดิน โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง ป้าย และการประกอบ กิจการค้า โดยนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และวางแผนการพัฒนาชุมชน รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

โดยพนักงานสำรวจข้อมูลภาคสนาม จะทำการสำรวจเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ - ๖ ตำบลบางสัก ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ระหว่างเวลา ๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางสัก โปรดให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกในการเตรียมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับที่ดิน โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง ป้าย และการประกอบกิจการค้า เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริงแก่พนักงานสำรวจขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก โทร ๐๗๕-๒๙๒๓๑๑ ในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายประภาส ทิพย์อรธ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

ประกาศประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ได้จัดทำโครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อเก็บรวบรวมรายละเอียด ข้อมูลลักษณะการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับที่ดิน โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ป้าย และการประกอบกิจการค้า ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก มีพนักงานสำรวจดังนี้

๑. นายวิจิต บัญยง พนักงานสำรวจ
๒. นางสาวพัชรี อัครกลับ พนักงานสำรวจ
๓. นางจุรี แก้วละเอียด พนักงานสำรวจ

โดยพนักงานสำรวจข้อมูลภาคสนาม จะทำการสำรวจเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในพื้นที่หมู่ที่ ๑ - ๖ ตำบลบางสัก ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ระหว่างเวลา ๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.

จึงขอความร่วมมือมายังประชาชนในพื้นที่ โปรดอำนวยความสะดวกในการเตรียมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับที่ดิน โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง ป้าย และการประกอบกิจการค้า เพื่อให้ข้อมูลที่ต้องการ ครบถ้วน ตามความเป็นจริง แก่พนักงานสำรวจขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก โทร ๐๗๕-๒๙๒๓๑๑ ในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

นายประภาส ทิพย์อรรถ
(นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก)